

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LƯƠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐC
V/v tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới
năm 2023.

Lương Sơn, ngày tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Các Ông (bà) Tổ trưởng TDP trên địa bàn;
- Các Cơ quan, đơn vị Trường học đóng trên địa bàn.

Thực hiện Văn bản số 173/UBND-TNMT ngày 30/01/2023 của UBND thành phố Sông Công về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

Ngày Đất ngập nước Thế giới vào 02 tháng 02 năm 2023 với chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay – Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” (It’s time for wetland restoration – More than 35% of natural wetlands have been lost in the last 50 years. Your choices, your voice and your actions can trigger a restoration trend) nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 6594/UBND-CNNXD ngày 29/12/2022 và Sở TNMT tại công văn số 40/STNMT-TNN ngày 06/01/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023;

Để hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, UBND phường Lương Sơn yêu cầu các Tổ dân phố, các đơn vị, các trường học đóng trên địa bàn phường Lương Sơn thực hiện một số nội dung sau:

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời

kêu gọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.

+ Tham mưu cho UBND phường tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp và phát động phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

+ Nghiên cứu, sử dụng tài liệu cho hoạt động truyền thông về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, đăng ký, đăng tải thông tin (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: <http://www.worldwetlandsday.org/>.

Sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức hưởng ứng kỷ niệm ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, yêu cầu các tổ dân phố, các đơn vị, các trường học trên địa bàn gửi thông tin kết quả thực hiện về UBND phường Lương Sơn trước ngày **13/02/2023** (qua bộ phận Địa chính – Xây dựng) để UBND phường kịp tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày **15/02/2023**.

UBND phường Lương Sơn yêu cầu các tổ dân phố, các đơn vị, các trường học đóng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, Đc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Tuấn Giang

